



Jai Jai 20/15

สะสมทรัพย์ง่าย ๆ วางแผนชีวิตอย่างมั่นคงด้วยประกัน ใจใจ 20/15

- ✓ **คุ้มครองชีวิตสูงสุด 200%** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ✓ **รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 200%** ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ✓ **ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท** ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

☎ **โทร. 02-648-3600**  **www.rabbitlife.co.th**

ลักษณะแบบประกัน

คุ้มครอง 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี

ครบกำหนด
สัญญาได้รับเงินคืน

200%

ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ความคุ้มครองชีวิต

ปีที่ 1-9 ความคุ้มครองชีวิต 100%

ปีที่ 10-14 ความคุ้มครองชีวิต

160 %

ปีที่ 15-20 ความคุ้มครองชีวิต

200%

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ และ ความคุ้มครอง

• เพศชาย อายุ 40 ปี • เบี้ยประกันภัย 15 ปี ปีละ 11,000 บาท • จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท

ปีกรมธรรม์	เบี้ยประกันภัย (บาท)	เงินคืนสิ้นปีกรมธรรม์		ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต	
		บาท	%	บาท	%
1	11,000	-	-	100,000	100
2	11,000	-	-	100,000	100
3	11,000	-	-	100,000	100
4	11,000	-	-	100,000	100
5	11,000	-	-	100,000	100
6	11,000	-	-	100,000	100
7	11,000	-	-	117,400	100
8	11,000	-	-	137,100	100
9	11,000	-	-	157,300	100
10	11,000	-	-	160,000	160
11	11,000	-	-	162,400	160
12	11,000	-	-	165,000	160
13	11,000	-	-	167,700	160
14	11,000	-	-	170,500	160
15	11,000	-	-	200,000	200
16	-	-	-	200,000	200
17	-	-	-	200,000	200
18	-	-	-	200,000	200
19	-	-	-	200,000	200
20	-	200,000	200	200,000	200
รวม	165,000	200,000	200		
ผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม		35,000			

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

อายุรับประกันภัย (ปี)	เพศชาย	เพศหญิง
30 วัน - 54	110	110
55 - 65	116	116

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- ✓ อายุ 30 วัน ถึง 65 ปี
- ✓ จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

• % หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินเอาประกันภัย • การรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัยผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทฯ โปรดศึกษาเพิ่มเติม • ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ • การหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด